

# Đảng bộ Thành phố Cần Thơ giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Hồ Chí Minh

Lương Thị Hoài Thanh\*<sup>1</sup>, Bùi Thị Cần<sup>2</sup>

\* Tác giả liên hệ

<sup>1</sup> Email: thanhhoaitt.yduoccantho@gmail.com

<sup>2</sup> Email: canbt@vinhuni.edu.vn

Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An, Việt Nam

**TÓM TẮT:** Bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức hướng dẫn và điều chỉnh hành vi của mỗi người, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm giáo dục. Đây là chuẩn mực gắn với công việc hằng ngày của mỗi người, hướng dẫn chặt chẽ về cách sống và làm việc đúng đắn. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Bài viết nghiên cứu quá trình Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã triển khai và áp dụng tư tưởng đạo đức chuẩn mực “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” trong quá trình giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng các chuẩn mực này trong thời gian tới tại Đảng bộ Thành phố Cần Thơ.

**TỪ KHÓA:** Giáo dục, rèn luyện, “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ.

→ Nhận bài 21/02/2024 → Nhận bài đã chỉnh sửa 11/3/2024 → Duyệt đăng 15/7/2024.

DOI: <https://doi.org/10.15625/2615-8957/12410709>

## 1. Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh chuẩn mực “Trung với nước, Hiếu với dân” mà Người còn khẳng định “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” là yêu cầu nhất thiết phải có, là “tứ đức” cơ bản làm nên “gốc” của người cách mạng. Tư tưởng và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” là những bài học, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho quá trình giáo dục và rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã tích cực giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó có các chuẩn mực về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Bên những ưu điểm, việc giáo dục và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” tại Đảng bộ Thành phố Cần Thơ hiện nay là rất cần thiết.

## 2. Nội dung nghiên cứu

### 2.1. Tư tưởng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là các khái niệm cơ bản của đạo đức Nho giáo và đạo đức truyền thống Việt Nam đã được Hồ Chí Minh tiếp thu và bổ sung thêm nhiều nội dung mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước. “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng, đó là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã đề cập phẩm chất này nhiều nhất, thường xuyên nhất, phản ánh ngay từ cuốn sách *Đường cách mệnh* đến bản *Di chúc* cuối đời. Người cũng dùng những từ ngữ giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu để giải thích chúng.

**Cần:** Là “Siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai” [1], lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng. Phải thấy rõ, “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta” [2]. Cán bộ, đảng viên phải hăng say làm việc, phải tính toán cẩn thận và phân công cụ thể, rõ ràng, phải kiên quyết đấu tranh chống lại lười biếng. Vì lười biếng là kẻ địch của chữ cần, kẻ địch của dân tộc.

**Kiệm:** Là “Tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” [1]. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù. “Tiết kiệm không phải là bùn

xin. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đang làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bần xin, chứ không phải là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ” [1]. “Cần với kiệm, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người” [1]. Hồ Chí Minh yêu cầu “Phải cần kiệm xây dựng nước nhà” [2]. Một mặt chúng ta phải thi đua cần, một mặt chúng ta phải thi đua cần. Kết quả của cần và kiệm làm cho “Bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công, nước ta sẽ mau giàu mạnh ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới” [1].

**Liên:** Là “Trong sạch, không tham lam” [1], là liêm khiết, “Luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công, của dân”, “Liên là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ” [3]. Hồ Chí Minh cho rằng, mọi người đều phải liêm nhưng cán bộ phải thực hành trước, để làm kiểu mẫu cho dân. Dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ để giúp cán bộ thực hiện chữ liêm.

**Chính:** Là “Không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà” [1]. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người có thiện và ác; việc có chính và tà. Làm việc chính là người thiện; làm việc tà là người ác” [1]. Đối với người phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới. Phải để việc nước, việc công lên trên việc tư, việc nhà. Công việc dù to hay nhỏ đều phải cố gắng hoàn thành.

Hồ Chí Minh cho rằng, các đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” có quan hệ chặt chẽ với nhau, ai cũng phải thực hiện, song cán bộ, đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân. Người thường nhắc nhở cán bộ, công chức, những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hạn. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Hồ Chí Minh coi cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cơ bản của con người, giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất:

*“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông  
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc  
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính...  
Thiếu một đức thì không thành người”* [1].

**Chí công vô tư:** Là hoàn toàn vì lợi ích chung, không vì tư lợi; là hết sức công bằng, không chút thiên tư, thiên vị, công tâm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết, chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc, “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. “Chí công vô tư” là chống chủ nghĩa cá nhân. Người nói: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc” [3], “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình

trước,... khi hưởng thụ thì mình nên đi sau” [4]. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng là: “Giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người mà:

*Giàu sang không thể quyến rũ  
Nghèo khó không thể chuyển lay  
Uy lực không thể khuất phục”* [5].

Hồ Chí Minh quan niệm: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ” [1].

## 2.2. Đảng bộ Thành phố Cần Thơ giáo dục và rèn luyện theo tư tưởng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”

**Chuẩn mực đạo đức Cần:** Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên phải làm việc chăm chỉ, siêng năng, có kế hoạch, sáng tạo và có năng suất. Thông qua việc rèn luyện chuẩn mực đạo đức này, Đảng bộ mong muốn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích mọi người không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc. Mỗi đảng viên luôn ý thức cần mẫn, siêng năng trong nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc. Các ban ngành, lĩnh vực, các cơ quan của thành phố đã tập trung đào tạo để từng bước chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã; đào tạo sau đại học ở một số ngành, lĩnh vực theo yêu cầu phát triển của thành phố thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết quả, đã cử 8.777 đồng chí đi đào tạo chuyên môn trong nước và nước ngoài; trong đó, đào tạo sau đại học 2.828 đồng chí (tiên sĩ: 392 đồng chí, nước ngoài: 45 đồng chí; thạc sĩ: 2.363 đồng chí, nước ngoài: 28 đồng chí) [6].

Các đảng viên còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, ban ngành thành phố tổ chức, từ đó tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi để các cán bộ công tác ngày càng tốt hơn. Những hoạt động nêu trên đã tích cực góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; vững mạnh toàn diện. Vì vậy, tỉ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên luôn ở mức cao và được giữ vững. Từ năm 2016 đến năm 2023, tỉ lệ đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ với tỉ lệ từ 90% trở lên, cao nhất đạt 100% (năm 2022); 80% đến 90% đảng viên lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ [7].

**Chuẩn mực đạo đức Kiệm:** Đảng bộ Thành phố Cần Thơ thực hiện đạo đức tiết kiệm thông qua một số biện pháp và hành động cụ thể nhằm đảm bảo sự chăm chỉ, hiệu quả, và tiết kiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã tăng cường giáo dục về tinh thần tiết

kiệm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi học tập, hội thảo, và lồng ghép và các hoạt động giáo dục khác nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của tiết kiệm tài nguyên trong cả công việc và cuộc sống cá nhân của đảng viên. Mỗi đảng viên lên kế hoạch công việc một cách có tổ chức, xác định ưu tiên và mục tiêu rõ ràng, giúp tối ưu hóa thời gian và năng lực làm việc. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng năng lượng, giữ gìn tài nguyên và trang thiết bị công cộng. Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức các buổi đánh giá định kỳ để đánh giá hiệu suất công tác và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao tiết kiệm và tăng cường hiệu quả làm việc.

Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng bộ chỉ đạo kịp thời, phân công đơn vị chủ trì thực hiện trên từng lĩnh vực; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Các bộ phận tham mưu về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, mua sắm tài sản, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quản trị và thực hiện nghiêm các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo đúng quy định thể hiện trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân cán bộ viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời xử lý kịp thời những hành vi tham ô, lãng phí trong thành phố. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã “ki luật 870 đảng viên, trong đó khiển trách 376 đảng viên, cảnh cáo 273 đảng viên, cách chức 51 đảng viên, khai trừ 170 đảng viên” [8]. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã “ki luật 418 đảng viên, trong đó, khiển trách 279 đảng viên, cảnh cáo 110 đảng viên, cách chức 18 đảng viên, khai trừ 11 đảng viên và 08 tổ chức đảng trong đó, khiển trách 04 tổ chức đảng, cảnh cáo 04 tổ chức đảng” [7].

*Chuẩn mực đạo đức Liêm:* Trong các chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh, giáo dục, rèn luyện chuẩn mực đạo đức Liêm là một phần quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và đạo đức của đảng viên. Đảng bộ Thành phố Cần Thơ quán triệt tư tưởng về chuẩn mực Liêm của Hồ Chí Minh, giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đảng viên bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được phát động, thực sự trở thành một phong trào học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ,

đảng viên thành phố, là động lực để từng cán bộ, đảng viên phấn đấu và rèn luyện góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng chi bộ. Việc nêu gương trong học tập và làm theo của Bí thư, Chi ủy và Ban lãnh đạo càng có giá trị hơn cho cán bộ, đảng viên noi theo, tạo một làn sóng thống nhất từ trên xuống, tạo nên những gương điển hình có giá trị lớn. Đảng viên của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ rèn luyện chuẩn mực đạo đức Liêm bằng cách thực hiện mọi hành động với trách nhiệm và minh bạch. Không che đậy thông tin, không giấu diếm, đồng thời chấp nhận chịu trách nhiệm với mọi quyết định và hành động của mình.

*Chuẩn mực đạo đức Chính:* Rèn luyện chuẩn mực đạo đức Chính, Đảng viên trong đảng bộ luôn thể hiện thái độ tôn trọng đối với người dân, không tạo ra sự phiền hà hay gây phiền nhiễu cho cộng đồng. Đảng viên luôn giữ thái độ ngay thẳng, chính trực, không dựa dẫm hay né tránh trách nhiệm, luôn duy trì sự công tâm và công bằng đối với tất cả cư dân, không phân biệt đối xử hay tạo khó khăn cho họ. Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ Thành phố Cần Thơ luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và quan hệ với Nhân dân, không sa ngã trước những cám dỗ về vật chất.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã đưa ra. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. “Đa số đảng viên đã tự giác xây dựng bản cam kết khắc phục những biểu hiện suy thoái, những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng” [7].

*Chuẩn mực đạo đức Chí công vô tư:* Đảng bộ Thành phố Cần Thơ tích cực triển khai công tác giáo dục, rèn luyện chuẩn mực đạo đức Chí công vô tư cho tất cả các đảng viên. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức mà còn thể hiện tinh thần làm việc của mỗi đảng viên, mang lại sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của tổ chức và cộng đồng. Đảng viên được khuyến khích học hỏi, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, và không chùn bước trước những tình huống phức tạp. Đồng thời, họ phải luôn coi trọng lợi ích của tổ chức, cơ quan, và tập thể, đặt lợi ích chung lên hàng đầu so với lợi ích cá nhân. Qua công tác giáo dục này, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ mong muốn mỗi đảng viên sẽ không chỉ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mà còn hết lòng đóng góp cho sự thành công toàn diện của tổ chức và cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đồng lòng và đoàn kết, tạo nên một

môi trường làm việc tích cực và phát triển bền vững.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nê nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Tình trạng đảng viên bị kỉ luật năm 2021 là 127/1.236 đảng viên là cán bộ lãnh đạo vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm được giao... [9].

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do nhận thức của một số địa phương, cơ quan, đơn vị về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng còn chưa sâu sắc; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện nên còn lúng túng trong việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề đột phá. Để tăng cường hiệu quả giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Thành phố Cần Thơ cần thực hiện những giải pháp đồng bộ và phù hợp trong giai đoạn tới.

Từ thực tiễn việc giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” đối với cán bộ, đảng viên, có thể rút ra những bài học sau: *Một là*, trong giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên phải lấy “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” làm thước đo cho sự phát triển của người cán bộ, đảng viên. *Hai là*, giáo dục, rèn luyện về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết chống tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên. *Ba là*, giáo dục, rèn luyện về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” cho cán bộ đảng viên là nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

### **2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” trong thời gian tới**

*Một là, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.* Phải coi đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu trong giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ theo tư tưởng đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị,

tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ từ đó thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, từ đó nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên.

*Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,* kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, xử lí, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

*Ba là, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”.* Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các kế hoạch, hướng dẫn của thành phố, huyện quán triệt và về thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09 tháng 5 năm 2024, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề hằng năm, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Kết hợp giữa “Xây” và “Chống”, “Xây” là cơ bản, “Chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì; thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ...; không để xảy ra điểm nóng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ.

*Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, ý thức tự giáo dục, tự giác rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên, nhất là người đứng đầu.* Đảng viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương, xem đây là nhu cầu tự thân, ý thức tự giác của mỗi người. Xác định đúng trách nhiệm chính trị, thái độ, động cơ, nghiêm khắc về trách nhiệm thực hiện nêu gương, tự phê bình và phê bình. Đánh giá đúng bản thân, nhận rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết hạn chế, khuyết điểm để

kiên quyết sửa chữa, khắc phục; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, phương pháp nêu gương phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người cán bộ, đảng viên, giữ vững phẩm chất, đạo đức, nhân cách, lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đặt lợi ích cơ quan, đơn vị lên trên lợi ích cá nhân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

*Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.* Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” cho đảng viên, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các cơ quan, ban ngành trong thành phố. Đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ tham gia giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên.

#### Tài liệu tham khảo

- |   |   |
|---|---|
| <p>[1] Hồ Chí Minh, (2011), <i>Toàn tập</i>, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội</p> <p>[2] Hồ Chí Minh, (2011), <i>Toàn tập</i>, tập 13, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.</p> <p>[3] Hồ Chí Minh, (2011), <i>Toàn tập</i>, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.</p> <p>[4] Hồ Chí Minh, (2011), <i>Toàn tập</i>, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.</p> <p>[5] Hồ Chí Minh, (2011), <i>Toàn tập</i>, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.</p> <p>[6] Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, (2023), <i>Kiểm yếu Hội thảo Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên</i></p> | <p><i>Thành phố Cần Thơ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay</i>, Cần Thơ.</p> <p>[7] Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, (2020), <i>Văn kiện đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025</i>, Cần Thơ.</p> <p>[8] Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, (2015), <i>Văn kiện đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020</i>, Cần Thơ.</p> <p>[9] Thành ủy Cần Thơ, (05/4/2022), <i>Báo cáo số 193-BC/TU về Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.</i></p> |
|---|---|

## THE PARTY COMMITTEE AT CAN THO CITY WITH THE EDUCATION AND TRAINING TOWARDS HO CHI MINH'S IDEOLOGY OF “DILIGENCE, FRUGALITY, PROBITY, INTEGRITY, AND PUBLIC-MINDEDNESS”

Lương Thị Hoài Thanh\*<sup>1</sup>, Bùi Thị Cần<sup>2</sup>

\* Corresponding author

<sup>1</sup> Email: thanhhoaitt.yduoccantho@gmail.com

<sup>2</sup> Email: Canbt@vinhuni.edu.vn

Vinh University

182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province,

Vietnam

**ABSTRACT:** *The article explores Ho Chi Minh's ideology of “Diligence, frugality, probity, integrity, and public-mindedness”. Uncle Ho paid much attention to educating these ethical standards, which guide and adjust human behavior. These standards are associated with people’s daily work, strictly guiding how to live and work properly. These qualities remain theoretical and practical valid. The article also examines the real status of implementing and applying them in educating and training cadres and Party members of the Party Committee at Can Tho City, then proposing several solutions to improve their efficiency.*

**KEYWORDS:** Education, training, Diligence-frugality-probity-integrity-and public-mindedness, Party Committee at Can Tho City.